

เด็กสอนผู้ใหญ่""ทำดีให้เด็กดู"

นำเสนอเมื่อ : 31 พ.ค. 2552

Good Lesson



ครั้งหนึ่ง, มีบ้านหลังหนึ่งมีสามีภรรยา ลูกชาย และอามาแก ๆ คนหนึ่งอามาแกมาก และไม่แข็งแรง มีอาการมือสั่นตลอดเวลาทำให้ถือของลำบาก

โดยเฉพาะเวลาที่อามาแก ทานข้าวร่วมกับครอบครัว อามาแกจะถือชามข้าวได้ลำบากและทำข้าวหกลงบนโต๊ะตลอดเวลา ลูกสะใภ้อามาว่าคุยกับเรื่องนี้มากจึงปรึกษากับสามี

ว่าเวลาอามาแก ทานข้าวเขาจะทำข้าวหกเกือบโต๊ะนางทนไม่ได้ เพราะมันทำให้รู้สึกกินข้าวไม่ลง สามีก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะเขาไม่สามารถทำให้อามาแกหายมือสั่นได้อีกไม่กี่วัน ลูกสะใภ้ก็พูดกับสามีเรื่องนี้อีกว่าจะไม่แก้ไขอะไรเลยหรือนางทนไม่ได้แล้ว หลังจากโต้เถียงกันไปสักพัก สามีก็ยอมตามภรรยา โดยเมื่อถึงเวลาทานข้าว เขาจะจัดใหม่หนึ่งแยกโต๊ะต่างหาก เพียงคนเดียว และใช้ถ้วยข้าว ถ้วยๆ บินๆ เพราะอามาแกทำถ้วยแตกบ่อยๆ

เมื่อถึงเวลาทานข้าว อามาแกเศร้าใจมาก เพราะอามาแกก็ไม่มีปัญญาจะแก้ไขอะไรได้ นางนึกถึงอดีตที่นางเลี้ยงดูลูกชายด้วยความรักเสมอมา นางไม่เคยบ่นต่อ ความเหน็ดเหนื่อยและเวลาที่ลูกชายเจ็บไข้ นางก็ดูแลอย่างดี เวลาลูกชายมีปัญหา ก็ช่วยแก้ไขทุกครั้ง แต่ตอนนี้อามารู้สึกว่าการที่อามาแกเสียใจมากหลายวันผ่านไปอามายังเศร้าใจ รอยยิ้มเริ่มจางหายไปจากใบหน้าของอามา

หลานชาย น้อยๆ ของอามาซึ่งเฝ้าดูทุกอย่างมาตลอดก็เข้ามาปลอบใจ และบอกคุณยายว่า เขารู้ว่าคุณยายเสียใจมากที่พ่อแม่ของเขาทำแบบนี้ แต่หลานชายมีวิธีที่จะให้อามากลับไป ทานข้าวร่วมกับทุกคนได้

ความหวังเริ่มเกิดขึ้นในหัวใจของหญิงชรา

จึงถามหลานชายว่าจะทำอย่างไร

หลานก็ตอบว่าเย็นนี้ให้คุณยายแกล้งทำซามของคุณย่า ตกแตกเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจ อามาใดฟังก็แปลกใจ แต่เด็กน้อยยืนยันว่า ให้คุณยายทำตามที่บอก ที่เหลือปล่อยให้หลานเองและแล้วเมื่อใดเวลาอาหารเย็น หญิงชราที่ตัดสินใจลองทำตามที่หลานพูดเพื่อจะดูว่า หลานมีแผนอะไร

หญิงชรายกถ้วยข้าวเก่าที่เต็มไปด้วย รอยบินขึ้นแล้วแกล้งปล่อยลงบนพื้น เหมือนกับหลุดมือถ้วยข้าวเก่าๆ แตกกระจายยับเยิน ลูกสะใภ้เห็นถ้วยแตกเสียหายก็ลุกขึ้นเตรียมจะตาวาอามา

แต่ลูกชายตัวน้อยของนางกลับชิงพูดขึ้นมาก่อน ว่า

" คุณย่าทำไมทำซามแตกหมดเลยละครับหนูกะว่าจะเก็บไว้ให้คุณแม่ใช้ตอนแก่ล่ะ " แล้วคุณแม่จะได้ใช้ซามเก่าที่ไหนกันละเนี่ย..."

ลูกสะใภ้เมื่อได้ยินลูกชายพูด เช่นนี้ก็หน้าซีดและตาวาอามาไม่ออกอีกต่อไป นางรู้ทันทีว่าสิ่งที่นางทำจะเป็นตัวอย่างให้ลูกชายของนางปฏิบัติ เมื่อนางแกล้งตกลง นางรู้สึกอับอายและสำนึกกับการกระทำของตัวเอง

ตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ทานข้าวร่วมกันมาตลอด ตรงกับคำยอดฮิตตอนนั้นพอดี "ทำดีให้เด็กดู"

FW ถ้าเด็กมีเหตุผลบางที่ผู้ใหญ่อย่างเราเราท่าน ต้องฟังนะครูตี๋